

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Sáng ngày 8/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Hải. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, lãnh đạo huyện Tiên Hải và đại diện gần 30 doanh nghiệp.

Huyện Tiên Hải hiện có 651 doanh nghiệp và chi nhánh đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh; riêng trong khu công nghiệp (KCN) Tiên Hải có 40 doanh nghiệp. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn Tiên Hải phân ánh, khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn gồm: giá nguyên liệu sản xuất đang ở mức cao nhất tới giảm sức cạnh tranh tiêu thụ và khó đầu tư mở rộng sản xuất. Hạ tầng KCN chưa đồng bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất. Một số doanh nghiệp chưa được hưởng chính sách ưu đãi sau đầu tư. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng hóa của các doanh nghiệp tồn kho thuộc lĩnh vực gốm, sứ, gạch ốp lát, thủy tinh lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Việc nhập nguyên liệu sản xuất cũng rất khó khăn khiến cho các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, người lao động thiếu việc làm.

Để giúp phục hồi sản xuất, các doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên. Các doanh nghiệp cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai các giải pháp cấp bách hỗ trợ cho doanh nghiệp; chỉ đạo cụ thể việc khoan, giãn nợ, giảm lãi suất cho vay, mở rộng hạn mức cho vay, cơ cấu lại khoản vay; giãn, hoãn, miễn, giảm có thời hạn các khoản thuế, phí đối với doanh nghiệp bị tác động mạnh từ dịch Covid-19. Công tác cải cách hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh thực hiện mạnh hơn; đề nghị Tổng công ty Khí Việt Nam giảm giá khí xuống mức hợp lý...

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Thuế, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra tỉnh; UBND huyện Tiên Hải đã trực tiếp giải đáp một số vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng phát biểu gợi mở một số giải pháp và đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cùng chia sẻ, giải quyết thực chất những khó khăn cho doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc tháo gỡ vướng mắc giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển ổn định luôn được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo và thực hiện thường xuyên thời gian qua. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự năng động, nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp ở huyện Tiên Hải nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung để phát triển, nhất là giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối với những vấn đề các doanh nghiệp kiến nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Tiên Hải tổng hợp, nắm bắt nhu cầu sử dụng khi đột của các doanh nghiệp, xác định cách tính giá khí, tham mưu UBND tỉnh nội dung làm việc trực tiếp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam để ban giải pháp tháo gỡ khó khăn về giá khí đột cho các doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên. Cục Thuế tỉnh tổng hợp những vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng, báo cáo, kiến nghị cụ thể với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính để tham mưu Chính phủ sớm giải quyết cho doanh nghiệp. Về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án công nghiệp, an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tiên Hải, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Tiên Hải có kế hoạch cụ thể và giải pháp phù hợp, thiết thực, đúng định của pháp luật, giải quyết dứt điểm khâu doanh nghiệp triển khai dự án theo tiến độ.

Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Tiên Hải khẩn trương nghiên cứu, quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở, nhà ở xã hội cho công nhân KCN; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác giao đất cho nhà đầu tư kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Về công tác bảo vệ môi trường, UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo, chỉ chấp nhận cho nhà đầu tư hạ tầng KCN, cụm công nghiệp thu hút đầu tư vào hoạt động khi đã hoàn thành đầu tư hạ tầng, trạm xử lý nước thải tập trung. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tiên Hải tổ chức cho các doanh nghiệp ký cam kết thực hiện; triển khai tốt việc quản lý KCN, cụm công nghiệp về hạ tầng, nhất là công tác xử lý môi trường. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, hiện nay tình đang triển khai quyết liệt thực hiện các cơ chế hỗ trợ theo gói chính sách hỗ trợ của Chính phủ; giao cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan chức năng, doanh nghiệp, đối tượng được thụ hưởng theo quy định thực hiện các thủ tục, hồ sơ để sớm nhận được hỗ trợ góp phần giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vượt qua khó khăn...

Mặc dù môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đã không ngừng được cải thiện (chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2018 và vươn lên đứng thứ 4 trong khu vực), để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong công tác thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phát triển, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong tháng 5, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và UBND huyện, thành phố (DDCI) tạo thêm một bước chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

\* Chiều ngày 8/5, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện. Theo số liệu tổng hợp của UBND tỉnh, tính đến ngày 8/5, tại các huyện, thành phố đã có 52.543 người có công và thân nhân người có công với cách mạng được UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ với tổng kinh phí trên 78,8 tỷ đồng. Hiện nay, hầu hết các huyện, thành phố đang tiến hành chi trả hỗ trợ cho người có công và thân nhân người có công. Nhóm bảo trợ xã hội, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 52.630 đối tượng của 4 huyện (Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Đông Hưng, Thái Thụy) với tổng kinh phí hỗ trợ trên 78,9 tỷ đồng. Các huyện đang rà soát dự toán và thực hiện chi trả. Nhóm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của 3 huyện (Kiến Xương, Đông Hưng, Thái Thụy) đã có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, tổng số 23.235 người với tổng kinh phí 17,4 tỷ đồng.

Đối với các nhóm đối tượng khác, các sở, ngành liên quan đã ban hành các văn bản gửi các doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn để tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách, xác lập hồ sơ để nghị hưởng chính sách hỗ trợ. Tính đến ngày 7/5 có 9 doanh nghiệp đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác định điều kiện để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ như: đối tượng trùng do hưởng nhiều chế độ; khó xác định lao động tự do...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, tổ công tác, tổ giúp việc của tỉnh cũng như sự chủ động của các huyện, thành phố trong việc chỉ đạo các địa

phương triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giữa các huyện, thành phố vẫn chưa đồng đều; công tác chỉ đạo, phân công, đôn đốc thực hiện còn chậm. Đồng chí yêu cầu các địa phương chậm tiến độ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện.

Với phương châm "cứu trợ như cứu hỏa", đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục tập trung triển khai gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, phần đầu trong tháng 5 hoàn thành việc giải ngân đến tất cả các nhóm đối tượng theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình chi trả, phải công khai, minh bạch, bảo đảm chính xác, không để sót đối tượng. Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng, các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân nắm rõ quy định hỗ trợ của Chính phủ. Bên cạnh đó, các địa phương tập trung giải ngân những trường hợp đã có danh sách phê duyệt, phần đầu trước ngày 15/5 hoàn thành việc hỗ trợ cho nhóm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Với nhóm hộ kinh doanh; nhóm hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và nhóm hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị Cục Thuế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh xác định những điều kiện được hưởng hỗ trợ, chốt danh sách báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 15/5. Phần đầu đến ngày 15/5 phải tổng hợp được danh sách của tất cả 6 nhóm đối tượng để triển khai việc chi trả hỗ trợ. Đối với các trường hợp phát sinh trong quá trình triển khai, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách trình Ban Chỉ đạo của tỉnh xem xét cho chủ trương cụ thể.

\* Cũng tại cuộc họp, UBND thành phố Thái Bình đã báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị liên quan đến đất đai của một số công dân xã Vũ Chính, Phú Xuân, Vũ Phúc (thành phố Thái Bình).

**NHÓM PHÒNG VIÊN**

**HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRUNG ƯƠNG...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Sáng ngày 8/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 5/2020 bằng hình thức trực tuyến với 438 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về định hướng chiến lược phát triển năng lực quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết khẳng định cần phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch; khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng hóa thạch trong nước, chú trọng mục tiêu bình ổn, điều tiết và yêu cầu dự trữ năng lượng quốc gia; ưu tiên phát triển điện khí, có lộ trình giảm tỷ trọng điện than một cách hợp lý; chú trọng nhập khẩu nhiên liệu từ nước ngoài cho các nhà máy điện. Phần bố tối ưu hệ thống năng lượng quốc gia trong tất cả các lĩnh vực trên cơ sở lợi thế so sánh của từng vùng, địa phương. Nghị quyết đã đưa ra những mục tiêu cụ thể: Cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Đảm bảo tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sử cấp đạt khoảng 15 - 20% vào năm 2030; 25 - 30% vào năm 2045.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe những thông tin cốt lõi của Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA), thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra và giải pháp của Việt Nam.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy quán triệt nội dung Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị; thông tin sâu rộng đến người dân về Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, trong đó chú trọng tuyên truyền những mô hình, điển hình, những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên đóng góp vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên truyền sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó chú trọng việc khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.

**THU THUY**

**Gần 90 chiến sĩ tự vệ các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy tham gia huấn luyện**



*Chiến sĩ tự vệ thực hành kỹ thuật bắn súng.*

Từ ngày 5 - 14/5, các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2020.

Tham gia đợt huấn luyện năm nay có 90 chiến sĩ tự vệ của 9 cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Thái Bình và Ban Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ tự vệ được huấn luyện 2 nội dung chính là giáo dục chính trị, pháp luật và thực địa huấn luyện quân sự.

Lực lượng tự vệ các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy phần đầu hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện; đồng thời chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

**P.V**

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG**

Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình) tuyển dụng cán bộ đợt 1 năm 2020, thông tin chi tiết như sau:

- Chỉ tiêu tuyển dụng:**
  - Tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm: 02 cán bộ khách hàng:**
    - Yêu cầu tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tín dụng, trong đó, tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm về công tác tín dụng.
  - Tuyển dụng cán bộ chưa có kinh nghiệm: 02 cán bộ trong đó: 01 cán bộ Kế toán/GDV, 01 cán bộ khách hàng:**
    - Là tuyển dụng những cán bộ mà trong yêu cầu tuyển dụng không yêu cầu có kinh nghiệm.
    - Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên mới ra trường hoặc ứng viên có kinh nghiệm nhưng không đáp ứng yêu cầu tại mục (1).
  - Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh gián tiếp: 02 nhân viên**
    - Ưu tiên các ứng viên có kiến thức, hiểu biết về ngân hàng và các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng. Đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn tại vị trí tuyển dụng.
  - Tuyển dụng Công tác nhân viên: 01 nhân viên (Lễ tân, hướng dẫn khách hàng/chăm sóc đơn vị chấp nhận thẻ...)**
    - Ưu tiên các ứng viên có kiến thức, hiểu biết về ngân hàng và các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng. Đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn tại vị trí tuyển dụng.
  - Mô tả công việc và tiêu chuẩn các vị trí tuyển dụng:** Yêu cầu các ứng viên tham khảo và lựa chọn vị trí mong muốn tại [Trang tuyển dụng của Vietcombank](#). (<https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx>)
  - Thời gian, hình thức nhận hồ sơ tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm:**
    - Thời gian nhận hồ sơ:** Từ ngày 06/05/2020 - 24h00 ngày 19/05/2020.
    - Hình thức nhận hồ sơ:** Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: <https://tuyendung.vietcombank.com.vn>
  - Thời gian, hình thức nhận hồ sơ tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ kinh doanh gián tiếp, Công tác nhân viên:**
    - Thời gian nhận hồ sơ:** Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 19/5/2020, vào các ngày làm việc trong tuần, sáng từ 08h00 - 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30 (trừ Thứ bảy, Chủ nhật).
    - Hình thức nhận hồ sơ:** Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính nhân sự, Vietcombank Thái Bình (Địa chỉ: Tầng 3, Nhà khách công vụ, Trụ sở 1, Công an tỉnh, đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình);
    - Thời gian thi:** Dự kiến tháng 05/2020;
      - Thi sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp Vietcombank phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.
  - Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại Vietcombank Thái Bình**  
**0963.260.595/0946.244.068**  
**Vietcombank Thái Bình trong thông báo!**

**GẶP MẶT LÃNH ĐẠO, PHÒNG VIÊN...**

*(Tiếp theo trang 1)*

trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, được du lịch và bạn đọc đánh giá cao.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin tới các đại biểu kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình, các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng như những sự kiện của Thái Bình được dư luận quan tâm trong thời gian qua, trong đó có kết quả đấu tranh với ổ nhóm tội phạm do

Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cầm đầu.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan báo chí địa phương; đồng thời đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí trung ương nói chung và đội ngũ phóng viên nói riêng dành cho tỉnh Thái Bình. Sự quan tâm thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương đã góp phần đưa hình ảnh của Thái Bình đến với công chúng cả nước, qua đó cổ vũ Đảng bộ, chính quyền

và nhân dân Thái Bình cùng với nhân dân cả nước tiếp tục thi đua lao động, học tập, xây dựng, phát triển Thái Bình sánh vai với các tỉnh, thành phố, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí cũng như đội ngũ phóng viên tiếp tục dành sự quan tâm cho Thái Bình, tích cực thông tin, phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị - xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị trong quá trình ký giúp các cơ quan báo chí có thông tin, tuyên truyền, đội ngũ phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, trí

**THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...**

*(Tiếp theo trang 1)*

hạ lưu kè Ngô Xá đoạn từ K169+150 đến K169+600 đê Hồng Hà II thuộc địa phận xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đê hữu Trà Lý đoạn từ K13+000 đến K16+200; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp các công trình hồ bờ chống sạt lở, bảo vệ các tuyến đê sông trong điểm tỉnh Thái Bình; Phê duyệt chủ trương

đầu tư dự án xử lý cấp bách công Hệ tại K16+150, đê Hữu Hóa, huyện Thái Thụy; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách vùng thiên tai xã Nam Cao, huyện Kiến Xương và xã Đông Trà, huyện Tiên Hải; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè Đổng Phú đoạn từ K18+010, đê tả Trà Lý, huyện Đông Hưng; Phê duyệt

chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vào nhà máy cơ khí thép Hoàng Đào của Công ty TNHH Hoàng Đào và đường nội bộ khu đất thu hồi của Công ty TNHH Phát triển Neo Neon Việt Nam trong khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cũng có bản thống nhất với chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vào nhà máy cơ khí thép Hoàng Đào của Công ty TNHH Hoàng Đào và đường nội bộ khu đất thu hồi của Công ty TNHH

nâng cấp, tu bổ để bảo đảm chất lượng đê, kè, cống trong mùa mưa bão. Đồng chí cơ bản thống nhất với chủ trương của các tờ trình, đồng thời đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cũng có bản thống nhất với chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vào nhà máy cơ khí thép Hoàng Đào của Công ty TNHH Hoàng Đào và đường nội bộ khu đất thu hồi của Công ty TNHH

Phát triển Neo Neon Việt Nam trong khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng; đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào danh mục vốn đầu tư công trung hạn năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

**Chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19**

\* Sáng ngày 8/5, huyện Vũ Thư tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Huyện Vũ Thư có 5.489 người có công và thân nhân người có công được UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền trên 8,2 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành việc chi trả trước ngày 10/5, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn

hoàn thiện các thủ tục để chi trả cho người dân. Trong ngày 8/5, một số xã (Minh Quang, Song Lãng...) đã tổ chức chi trả cho người có công với cách mạng. Với đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện phần đầu hoàn thành việc chi trả trong ngày 10/5 và triển khai rà soát, tổng hợp các nhóm đối tượng khác theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm việc hỗ trợ đúng tiến độ.

\* Huyện Đông Hưng có 8.043

người có công và thân nhân người có công được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Tính đến ngày 8/5, toàn huyện có 33/38 xã, thị trấn hoàn thành việc chi trả. 5 xã chưa giải ngân

được kinh phí, trong đó 1 xã tổ chức đại hội đảng bộ xã, 4 xã mới sáp nhập đang hoàn thiện thủ tục đăng ký chủ tài khoản để rút kinh phí. Huyện phần đầu trước ngày 10/5 sẽ hoàn thành việc chi trả kinh phí cho người

có công và thân nhân người có công tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

\* Trong hai ngày 7 - 8/5, huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm người có công theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo số liệu được UBND tỉnh phê duyệt, cấp kinh phí, huyện Quỳnh Phụ có 6.631 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh

**SONG CƯỜNG**